

Mở rộng diện tích cây màu vụ đông ưa lạnh



Chăm sóc cây màu vụ đông.

Những năm qua, vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều nông dân xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) làm giàu.

Là địa phương có truyền thống trồng cây màu vụ đông từ nhiều năm qua nên nông dân xã Vũ Lạc đã có kinh nghiệm trong sản xuất. Bởi vậy nên sau khi thu hoạch xong lúa mùa, bà con bắt tay ngay vào sản xuất vụ đông. Ông Nguyễn Trung Tảo, Giám đốc HTX DVNN xã chia sẻ: Đối với người dân Vũ Lạc, khoai tây là cây trồng chủ lực trong vụ đông từ nhiều năm nay. Lúc đầu chỉ có một số hộ trồng

nhưng thấy hiệu quả cao nên dần lan dần ra hầu hết các thôn trong xã. Từ chỗ trồng vài héc-ta đến nay đã lên tới trên 80ha, chiếm gần 60% diện tích trồng cây màu vụ đông của xã. Nếu so với các loại cây màu khác thì khoai tây là cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, phù hợp với nhiều loại đất. Thời tiết những ngày xuống giống khoai tây năm nay rất thuận lợi, trời hanh khô, se lạnh, không mưa nên khoai tây phát triển tốt, không bị úng chết như vụ đông năm trước. Đến thời điểm này, nông dân xã Vũ Lạc đã gieo trồng được gần 140ha cây màu vụ đông, trong đó nhiều diện tích rau màu

đang phát triển. Hiện các thôn đang tập trung chăm sóc diện tích cây màu vụ đông đã trồng và tiếp tục mở rộng trồng thêm các loại cây rau màu ưa lạnh nhằm tăng hệ số quay vòng đất, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích. Để bảo đảm kế hoạch sản xuất vụ đông, xã đã tổ chức nhiều buổi họp thống nhất kế hoạch sản xuất của từng thôn, phân bổ hợp lý từng loại cây trồng giúp thuận tiện cho việc điều tiết nước, bảo đảm cho cây màu vụ đông sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao; mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc rau màu, đặc biệt là cây khoai tây. Nhằm giúp xã viên có điều kiện canh tác, mở rộng diện tích trồng cây khoai tây, HTX đã đầu tư xây dựng kho lạnh có sức chứa và bảo quản gần 30 tấn. Dịch vụ bảo quản khoai tây giống cho xã viên của HTX đã góp phần duy trì, mở rộng diện tích trồng khoai tây vụ đông, đưa khoai tây trở thành cây trồng chủ lực trong gieo trồng vụ đông ở địa phương.

Những ngày này, trên cánh đồng các thôn Nam Hưng, Thượng Cẩm, Kim... đều là khung cảnh người dân đang hối hả làm đất, lên luống, xuống giống. Qua nhiều năm làm cây màu vụ đông, người dân Vũ Lạc hiểu rằng, đôi khi ruộng rau màu chỉ cần thu hoạch sớm 5 - 10 ngày đã cho thu nhập hơn vài trăm nghìn đồng mỗi sào so với những

ruộng thu hoạch chậm hơn. Chính vì vậy, bà con tranh thủ từng ngày, từng giờ trên đồng ruộng. Bà Phạm Thị Bội, thôn Nam Hưng cho biết: Từ nhiều năm nay, gia đình tôi đều xem sản xuất cây màu vụ đông là cây trồng chính và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cấy hai vụ lúa bởi ngô, khoai lang, khoai tây dễ trồng, dễ chăm sóc, tốn ít công, ít sâu bệnh, thời gian trồng và chăm sóc ngắn, chỉ 75 - 90 ngày đã cho thu hoạch, thu hoạch lại dễ dàng, giá bán lại cao.

Để gieo trồng hơn 2 mẫu vụ đông sớm, gần 1 tháng nay, ngày nào hai vợ chồng bà Bội cũng có mặt ngoài đồng để trồng và chăm sóc rau màu. Công việc tuy có vất vả nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa, những lứa rau, bí xanh rồi ngô, khoai... sẽ cho thu hoạch. Với gia đình bà, đây là nguồn thu nhập chính trong năm. Vụ đông năm 2016, sau khi trừ chi phí 1,5 mẫu đã mang về khoản thu nhập trên 40 triệu đồng. Còn đối với gia đình anh Nguyễn Trung Triều, thôn Nam Hưng thì từ nhiều năm nay cây rau màu đã giúp gia đình anh thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Anh Triều bộc bạch: Với diện tích 5,5 sào chuyên màu, chủ yếu trồng dưa các loại, bí xanh, khoai tây, ngô. Năm nay, thời tiết diễn biến bất thường, mưa nhiều nên người làm nông rất vất vả, có những hôm trời mưa to, gió lớn, mọi nhà đang ngon giấc thì chúng

tôi phải dậy, vội vàng chạy ra đồng để che phủ diện tích rau màu đang chuẩn bị đến kỳ thu hoạch. Vất vả là vậy song bù lại cũng có "củ để dành" phòng khi ốm đau và nuôi các con ăn học. Vụ đông năm nay gia đình tiếp tục mở rộng diện tích với gần 1 mẫu, chủ yếu trồng khoai tây.

Lạc, khoai lang mất mùa

Hiện đang bước vào thu hoạch lạc và khoai lang nhưng nhiều hộ nông dân ở xã Nguyễn Xá, nhất là vùng chuyên trồng rau màu của thôn Đà Giang có chung nỗi buồn bởi trồng dưa thì dưa chết, trồng khoai lang và lạc thì ít củ, năng suất quá thấp, không đủ bù tiền công, giống, phân đạm bón cho cây. Chị Nguyễn Thị Trâm cho biết: Đầu vụ tôi trồng dưa hấu nhưng mưa nhiều, chết hết. Tôi lại làm đất trồng khoai lang và lạc nhưng gặp mưa khiến củ bị thối, giảm năng suất, giờ không muốn thu hoạch vì tốn nhiều công nhưng không cất đi thì không có diện tích để trồng cây màu vụ đông ưa lạnh. Cùng tâm trạng với chị Trâm, chị Mai



Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương đẩy nhanh tiến độ làm đất để gieo trồng cây màu vụ đông kịp thời vụ.

Thị Vóc, thôn Đà Giang chia sẻ: Tôi chọn trồng khoai lang trắng, giá bán không cao nhưng năng suất thường cao hơn khoai lang vàng, song năm nay do mưa liên tiếp nhiều ngày, củ không phát triển được, năng suất thấp. Nếu năm ngoài 1 sào khoai lang tôi thu được khoảng 3 - 4 triệu đồng thì năm nay chỉ được vài trăm nghìn đồng, trừ chi phí không có lãi.

Là cánh đồng chuyên màu nên cao hơn các cánh đồng thôn khác, cứ tạnh mưa là nước cũng rút gần hết nhưng để trồng màu hiệu quả, nhất là một số loại cây như khoai lang, khoai tây, lạc thì đất phải pha cát, giữ được độ tơi xốp thì củ mới có thể phát triển tốt. Tuy nhiên, hiện nay đất bị nén chặt, gây nghẹt rễ, cây không phát triển mà gây khó khăn cho thu hoạch. Theo chị Nguyễn Thị Nguyệt, nguyên nhân là do mưa nhiều ngày liên tiếp khiến đất bị nén chặt, đất trồng khoai và lạc lại đánh thành luống nên cát trôi vơi xuống rãnh, trùng vào thời gian lạc ra củ. Do vậy 1 sào lạc của gia đình may ra

Mở rộng diện tích trồng cây màu ưa lạnh

Chỉ được khoảng 20kg củ, nhiều củ còn bị thối. Ông Nguyễn Trọng Tài, Giám đốc HTX DVNN xã Nguyễn Xá cho biết: Vụ hè thu năm nay toàn xã trồng được 12ha với những cây chủ lực là khoai lang, lạc, dưa hấu, ớt, tập trung chủ yếu ở cánh đồng thôn Đà Giang. Đây là cánh đồng chuyên màu nên bà con tích cực thâm canh để tăng năng suất, giá trị trên một đơn vị diện tích. Từ đầu vụ thời tiết đã bất thuận, nhiều hộ trồng vào đúng đợt mưa khiến cây chết phải trồng lại, trồng lại bằng khoai lang và lạc cũng vẫn gặp mưa nên mất mùa.

Nông dân Nguyễn Xá nói chung, thôn Đà Giang nói riêng vốn có truyền thống trồng cây màu vụ đông, kỹ thuật trồng, chăm sóc cũng cao hơn một số xã khác. Song do sản xuất vẫn thiếu yếu tố công nghệ cao nên còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Vì vậy, khi thời tiết bất thuận thì dễ rơi vào tình trạng mất mùa. Nhưng điều đáng nói là bà con chưa bao giờ bỏ cuộc, chỉ được phục trước thiên nhiên, mất vụ này lại dồn sức trồng vụ khác với những cây có giá trị kinh tế cao. Chị Mai Thị Vóc cho biết: Khoai lang mất mùa nhưng tôi không nản, mấy ngày nay gia đình tôi tập trung nhân lực ra đồng làm đất trồng khoai tây. Tôi và các hộ nông dân Nguyễn Xá rất mừng vì vụ này được hỗ trợ 100% khoai tây giống, chất lượng giống bảo đảm nên tích cực trồng. Nhà tôi được hỗ trợ 40kg khoai tây giống, đủ trồng 1 sào, nay đã trồng xong. Cách đó không xa, chị Nguyễn Thị Thủy, thôn Đà Giang vừa cuốc đất vun luống để trồng khoai tây vừa nói: Thu hoạch xong khoai lang tôi tranh thủ làm đất đưa khoai tây giống ra ruộng cho kịp thời vụ, mong thời tiết thuận lợi để vụ khoai tây này được mùa bù đắp phần nào thiệt hại. Vì nhà đã để được củ giống nên tôi không lấy giống hỗ trợ mà nhường cho các hộ khác. Ông Phan Thanh Giảng, Trưởng thôn Trần Phú cho biết: Các hộ nông dân của thôn đã nhận được củ giống hỗ trợ, hiện đang tập trung làm đất, phần đầu đến ngày 20/11 đưa hết khoai tây giống ra đồng.

Cũng theo ông Nguyễn Trọng Tài, hiện xã đang tập trung tuyên truyền, động viên nông dân tích cực mở rộng diện tích cây màu vụ đông ưa lạnh, tập trung vào cây khoai tây (trên 9ha) và rau màu các loại (khoảng 2ha) ở cả 4 thôn trong xã, trong đó chủ yếu là ở thôn Đà Giang. Đến nay, bà con đã nhận 6 tấn khoai tây giống và hàng chục ki-lô-gam hạt rau các loại được hỗ trợ, cùng với khoai tây và hạt rau giống gia đình tự có đang khẩn trương thu hoạch cây hè thu, làm đất trồng khoai tây và rau màu ưa lạnh.

ĐỨC DỪNG - THU HIỆN



Nông dân xã Nguyễn Xá khẩn trương làm đất trồng cây màu vụ đông ưa lạnh.



Nông dân thôn Đà Giang (xã Nguyễn Xá, Đông Hưng) đưa khoai tây giống ra đồng.

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) huyện Vũ Thư được giao quản lý 150km sông trực chính, sông trực cấp I và sông trực cấp II. Thực tế tình trạng vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện đã diễn ra từ lâu, khá phổ biến trên tất cả các tuyến sông nhưng chưa được quan tâm xử lý. Năm 2016, lực lượng công nhân của Xí nghiệp KTCTTL huyện đã phát hiện 34 trường hợp vi phạm; từ đầu năm 2017 đến nay phát hiện thêm 8 trường hợp vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Điển hình như trên sông Bồng Tiên thuộc địa phận xã Vũ Tiến ngày càng xuất hiện nhiều hộ dân xây dựng công trình tạm như lều quán làm nơi sản xuất, kinh doanh; đổ nền bê tông cứng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi... Bên cạnh đó, các vật cản như

VŨ THƯ Xử lý các trường hợp vi phạm công trình thủy lợi

Hiện nay, tình trạng vi phạm hành lang công trình thủy lợi để làm lều quán, bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Vũ Thư đang diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng, gây ách tắc, thu hẹp dòng chảy, khó khăn cho việc tiêu thoát nước, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống lụt, bão.

bèo bồng, đống đá, vó bè đã làm hạn chế khả năng tiêu nước ra các sông trực chính, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Ông Phạm Văn Tiến, Phó Giám đốc Xí nghiệp KTCTTL huyện Vũ Thư cho biết: Những vi phạm trên không những làm thu hẹp mặt cắt ứ đọng sông mà còn làm giảm khả năng tiêu thoát nước, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống lụt, bão, gây bồi lắng lòng sông. Hiện nay, tình trạng vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy

lợi chủ yếu xuất hiện trên sông Bồng Tiên, sông Cự Lâm, sông Ngũ Tổng, sông 223 Nam, sông 223 Bắc... Tất cả các trường hợp vi phạm trên đều được Xí nghiệp lập biên bản gửi cho chính quyền địa phương xử lý. Tuy nhiên, kết quả đạt được rất thấp, thậm chí chính quyền địa phương biết sai phạm nhưng vẫn không xử lý, giải tỏa dẫn đến số vụ vi phạm tồn đọng nhiều. Bên cạnh đó, do ý thức của một bộ phận người dân chưa nhận thức đúng quy định của pháp

luật về bảo vệ công trình thủy lợi nên đã đổ phế thải xuống lòng sông, xây dựng lều quán, thả dềng đó trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang công trình bảo vệ cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đề điều, Xí nghiệp KTCTTL huyện đã phối hợp với UBND hai xã Minh Quang và Vũ Đoài tổ chức ra quân phát quang, giải tỏa cây cối

được hơn 3km trên tuyến sông Lạng và sông Bồng Tiên. Ngoài ra, Xí nghiệp cũng đã phối hợp với UBND huyện Vũ Thư tháo dỡ được 2 cầu kiên cố do người dân tự ý xây dựng trái phép trên sông 223 Nam thuộc địa phận xã Vũ Vinh. Bên cạnh đó, UBND huyện Vũ Thư cũng đã chỉ đạo các địa phương giải tỏa được một số hộ vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi nội đồng tại các xã Đông Thanh, Đức Nghĩa, Song Lãng, Nguyễn Xá, Tự Tân... Để giải quyết dứt điểm

tình trạng trên, Xí nghiệp KTCTTL huyện Vũ Thư đề nghị chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công trình thủy lợi. Bên cạnh đó, ngành chức năng cần tăng mức xử phạt cho chính quyền cấp xã vì đây là cấp quản lý và trực tiếp xử lý các vi

phạm ngay khi mới phát sinh, đồng thời có chế tài xử lý khi cấp xã không xử lý theo thẩm quyền; quy định cụ thể hành lang bảo vệ đối với công trình thủy lợi, nhất là hành lang bảo vệ các sông trực chìm vì hiện nay hành lang bảo vệ sông trực chưa rõ ràng, chủ yếu dựa vào đồ án thiết kế được duyệt sau nhiều năm, tình

trạng lấn chiếm xảy ra tràn lan do đó khi tiến hành tu bổ, nạo vét gặp rất nhiều khó khăn; quy định cụ thể nguồn kinh phí thực hiện quyết định xử phạt hành chính khi đối tượng vi phạm hành chính không có khả năng chi trả cho công tác cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền...

PHẠM HƯNG



Vi phạm hành lang công trình thủy lợi trên sông Bồng Tiên, đoạn qua địa phận xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) chưa được xử lý.